

Số: 497 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

V/v ý kiến ngoại trừ và Kết quả sản xuất kinh
doanh bị lỗ trên BCTC hợp nhất



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: **LLM**

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong đó quy định: Công ty phải giải trình nguyên nhân khi xảy ra trường hợp:

+ *Kiểm toán không chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo kiểm toán kèm theo văn bản giải trình của công ty;*

+ *Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại;*

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giải trình các nguyên nhân dẫn đến ý kiến ngoại trừ và Kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Kiểm toán không chấp nhận ý kiến toàn phần

Nội dung ý kiến ngoại trừ:

“Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lisemco (“Lisemco” - công ty con của Tổng Công ty) với tổng tài sản và nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 lần lượt là khoảng 1.209 tỷ VND, 862 tỷ VND; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 lần lượt là khoảng 602 tỷ VND và âm (-) 183 tỷ VND. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa thu thập được báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Lisemco, đồng thời cũng không thực hiện được đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết khác đối với báo cáo tài chính của Lisemco được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tổng Công ty. Theo đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Tổng Công ty hay không.”

Nguyên nhân ý kiến ngoại trừ:

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 41 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Tổng công ty: ngày 26/02/2019, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái toàn bộ 13.005.032 cổ phần sở hữu (tương ứng 79,98% Vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần LISEMCO. Theo đó, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2019, Tổng công ty không còn là cổ đông của Công ty cổ phần LISEMCO.

Ngày 13/3/2019, Công ty cổ phần LISEMCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu ra ban quản trị mới. Do Ban quản trị mới đang trong quá trình tiếp nhận bàn giao và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại LISEMCO nên đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty, LISEMCO chưa có Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cung cấp cho Tổng công ty.

2. Nguyên nhân bị lỗ

Trong năm 2018, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính hợp nhất của LILAMA (-) 189,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân do: Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - LILAMA vẫn có lãi, tuy nhiên, hiện nay thị trường ngành xây lắp đang khó khăn, đầu tư công giảm, các dự án đầu tư bị đình hoãn, giãn tiến độ, nên ảnh hưởng tới việc làm chung và doanh thu của toàn LILAMA. Vì vậy, một số công ty con, công ty liên kết hoạt động thua lỗ, trong đó có một công ty lỗ lớn đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của toàn LILAMA.

Trên đây là giải trình của LILAMA về ý kiến ngoại trừ và kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ, LILAMA cam kết các nội dung giải trình trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Lưu: TCKT; VTLT.

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP



Lê Văn Tuấn

Số: 445 /VN1A-HN-CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Về việc: *Xác nhận giải trình của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về các vấn đề dẫn tới ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.*

Thưa các Quý Ông,

Phúc đáp Công văn số 496/TCT-TCKT ngày 23 tháng 5 năm 2019 ("Công văn 496") của Quý Tổng Công ty về việc giải trình các vấn đề dẫn tới ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên trong Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, chúng tôi xác nhận ý kiến giải trình tại Công văn 496 của Quý Tổng Công ty là phù hợp với các giải trình Tổng Công ty đã cung cấp cho kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán. Các vấn đề hạn chế phạm vi kiểm toán này đã được trình bày tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 1112/VN1A-HN-BC ngày 16 tháng 5 năm 2019 về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

